

Số: 865/UBDT-VP135

V/v phối hợp chuẩn bị dự án
vốn vay của WB hỗ trợ triển khai
hai Chương trình MTQG

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 7287/BNN-HTQT ngày 29/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp chuẩn bị dự án vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ triển khai hai Chương trình mục tiêu quốc gia. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian vừa qua, đại diện Ủy ban Dân tộc đã cùng với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham gia các buổi làm việc với Đoàn xác định nhiệm vụ của WB để xây dựng dự án của WB hỗ trợ hai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó có Chương trình 135. Ủy ban Dân tộc nhất trí tham gia thực hiện dự án vốn vay của WB để hỗ trợ triển khai Chương trình 135.

2. Theo Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, định mức vốn đầu tư, hỗ trợ Chương trình 135 năm 2014 và 2015 tăng 1,5 lần so với định mức vốn năm 2013, các năm tiếp theo bố trí tăng phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nguồn vốn được giao thực hiện Chương trình 135 năm 2014, 2015 và 2016 không đủ theo định mức được phê duyệt tại Quyết định 551/QĐ-TTg, dẫn đến bị thiếu hụt, không đảm bảo cho các địa phương hoàn thành mục tiêu của Chương trình theo dự kiến. Do vậy, trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135 rất cần các nguồn lực tăng thêm, bổ sung cho ngân sách nhà nước để tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra.

Về cơ chế: Ủy ban Dân tộc đề xuất sử dụng toàn bộ hoặc một phần nguồn vốn vay 200 triệu USD từ dự án hỗ trợ của WB theo hình thức cho vay dựa vào kết quả có một phần đầu tư (P4R) như khoản tăng thêm để tạo động lực, khuyến khích các địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu của chương

trình cũng như thực hiện tốt các hành động chính sách cam kết với nhà tài trợ; đồng thời giúp nhà tài trợ và các Bộ, ngành có thể đánh giá thuận lợi hơn hiệu quả tác động của khoản hỗ trợ bổ sung. Ủy ban Dân tộc cũng cam kết không phát sinh bộ máy điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động của gói vay hỗ trợ, sử dụng bộ máy hiện tại để thực hiện.

Về địa bàn thực hiện: Ủy ban Dân tộc nhất trí với địa bàn thực hiện thực hiện tiếp nhận gói hỗ trợ của WB là từ 08-10 tỉnh khó khăn đặc thù, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới tại khu vực miền núi phía Bắc, Nam Trung bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long để các địa bàn được nhận hỗ trợ tăng tốc thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp chuẩn bị dự án vốn vay của WB hỗ trợ triển khai hai Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị quý Bộ tổng hợp, tiến hành các công việc tiếp theo. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Công TTĐT UBDDT;
- Lưu VT, VP135(03).

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Đình Quế Hải